

### ข่าวประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

#### ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	“ลูกสาวครุณรงค์” ลงสมัครชิงนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ขอสานต่อเจตนารมณ์ผู้เป็นแม่ กกต. หวั่นโควิดทำ ปชช. มาเลือกตั้งน้อย	5
2	มติชนออนไลน์	พลังอนาคตควบรวมพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ประกาศส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. สนามแรก	7
3	MGR ออนไลน์	2 พรรคเล็กควบรวมเป็นพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ประเดิมชิงผู้ว่าฯ กทม. ลั่นส่ง ส.ส. ครบทุกเขต	8
4	ข่าวสดออนไลน์	พลังอนาคต ควบรวมพรรค รวมพลังคนรุ่นใหม่ โวประเดิมชิงสนามผู้ว่าฯ กทม.	10
5	ไทยโพสต์ออนไลน์	พปชร. สยายปีกยึดพื้นที่ฐานเสียงส่ง 'ธรรมนัส' เจาะภาคใต้	11
6	คมชัดลึกออนไลน์	สื่อ "พรรคพลัง" ลูกสมัยใหม่ แถบสื่อแขนยาวสีธงชาติ เทิดทูนสถาบัน ปฐมฤกษ์เตรียมมอบให้คณะกรรมการพรรคชุดแรก "หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน"	12
7	สยามรัฐออนไลน์	"ชินวรณ์" มั่นใจแก้ รธน. ไม่มีปัญหา รอหารือร่วม 3 ฝ่าย หวังมีบางกลุ่มปลุกกระแสต้าน	15
8	แนวหน้าออนไลน์	'ชินวรณ์' เชื่อแก้ รธน. ยังเป็นไปได้ แน่ 3 ฝ่ายร่วมผนึกกำลังถอดสลักปัญหา	16
9	MGR ออนไลน์	“ชินวรณ์” ชี้แก้ รธน. เป็นไปได้ต้องคุย 3 ฝ่าย ดึงบางพรรคต้านไม่ใช่ปัญญา “วิรัช” ขอพักรบ	17
10	สยามรัฐออนไลน์	"วิรัช" บอกชัดช่วงนี้ขอพักรบงดคุยแก้ รธน. รอเปิดสมัยประชุมค่อยคุย	18
11	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	"วิรัช" ขอพักรบ งดคุยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ	19
12	เดลินิวส์ออนไลน์	โพลพระปกเกล้า ชี้คนไทย 77 % หนุนแก้ รธน.	20
13	มติชนออนไลน์	โพลล์พระปกเกล้า ชี้ ปชช. 77.5 % ต้องการแก้ไข รธน. หนุน ส.ส.ร. ดำเนินการ เชื่อเหมาะสมสุด	21
14	ไอเอ็นเอ็นออนไลน์	ปธ. วิปค้ำมองดี “วัลลภ” ออกตัวแก้ ม. 272 ตัดอำนาจ ส.ว.	22
15	สำนักข่าวไทยออนไลน์	หนุนแก้ รธน. ตัดอำนาจ ส.ว. เลื่อนนายกฯ	23
16	มติชนออนไลน์	'พีระศักดิ์' ชี้ ส.ว. ไม่ได้เป็นพรรคการเมือง ถกแก้ รธน. เป็นกิจจะลักษณะไม่ได้	24

## บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	“ไทยสร้างไทย” ก้าวขวางทาง “เพื่อไทย” ในศึก “กทม. - อีสาน” เทียวหน้า	26
2	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	สัญญาณเพื่อไทยแก้ รธน. หวังผล ส่งทุกเขต ‘เก็บทุกแต้ม’	28
3	คมชัดลึกออนไลน์	ไผเป็นไผ “หน้อย ยลดตา” แป้งมันการเมือง	29
4	สยามรัฐออนไลน์	เขย่า ไม่สำเร็จ !	31
5	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	แก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา เกมซ่อนกล (2)	33

# ข่าวอ้างอิง

20 เมษายน 2564 15:07 น.

ลูกสาวครูณรงค์ ลงสมัครชิงนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ขอสานต่อเจตนารมณ์ผู้เป็นแม่ กกต. หวั่นโควิด  
ทำ ปชช. มาเลือกตั้งน้อย



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 กำหนดเลือกตั้งใหม่ วันที่ 16 พฤษภาคม หลังจากก่อนหน้านี้นางวราพร เนียมรักษา (ครูณรงค์) ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ถูกยิงเสียชีวิต ขณะเดินทางไปร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพคนในหมู่บ้าน ภายในศาลาสุธรรมวิชัย ประชาสามัคคี วัดท่ามะขาม หมู่ 7 ต.สามเรือน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 5 คน เมื่อคืนวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยศาลจังหวัดราชบุรี ได้ออกหมายจับนายวันชาติ เนียมรักษา ส.อบจ.ราชบุรี ซึ่งนางวราพร เนียมรักษา หรือ ครูณรงค์ นั้นมีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ ต่อมานายวันชาติ เนียมรักษา ได้เข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสู้คดี แต่ทางญาติผู้ตาย และผู้บาดเจ็บ ยื่นคัดค้านการประกันตัว ทำให้นายวันชาติยังไม่ได้รับการประกันตัว

ต่อมาได้มีการจัดการเลือกตั้งไป เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผลการเลือกตั้งนางจิตจรลดา เนียมรักษา ผู้สมัครหมายเลข 1 แพ้โหวตโน ได้คะแนน 1,519 คะแนน ผลคะแนนโหวตโน จำนวน 2,862 คะแนน บัตรเสีย 270 ใบ ทำให้ทาง กกต.ต้องกำหนดรับสมัครเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง และมีการปิดรับสมัครใหม่ในครั้งนี้

โดยเมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรับสมัคร นางสาวศิริพร เนียมรักษา บุตรสาวของนางวราพร เนียมรักษา อดีตผู้สมัครที่ถูกยิงเสียชีวิต ได้เดินทาง สมัครนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย เป็นคนแรกได้จึงเป็นเบอร์ 1 ซึ่งมาพร้อมกับนายชวลิต เนียมรักษา บิดา และมีนายโกวิท เนียมรักษา ผู้เป็นลุง พร้อมด้วยญาติ ๆ มาให้กำลังใจ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัย

นางสาวศิริพร เนียมรักษา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย กล่าวว่า อยากสานต่อเจตนารมณ์ผู้เป็นแม่ เพราะเดิแม่มีความตั้งใจที่อยากเข้ามาพัฒนาดูแลพี่น้องชาว ต.ดอนทราย แต่ต้องมาเสียชีวิตกะทันหันด้วยเหตุทางการเมือง เราอยากมาสานต่องานคุณแม่ อยากจะทำหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนตามที่คุณแม่ได้ตั้งใจไว้ เรื่องเลือกตั้งครั้งนี้มีความกังวลใจเล็กน้อย เพราะที่ผ่านมามีข่าวลือว่าทางผู้ต้องหาจะได้รับการประกันตัวออกมา ถ้าได้รับการประกันออกมา รู้สึกหวั่นเกรง เพราะว่าทั้งตัวเรา และครอบครัว พยานแวดล้อม ชาวบ้านคนอื่น ๆ เมื่อวานได้เดินทางไปคัดค้านการประกันตัวอีกครั้ง ทำให้รู้สึกหวั่นใจ รู้สึกกลัวแต่จะต้องสู้ ที่นี้จะได้มีประชาธิปไตย จะได้หลุดพ้นอำนาจมืดเสียที

ซึ่งระหว่างการรับสมัครวันนี้ทางนายณรงค์ ทีเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต. จังหวัดได้เดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อยพร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรคของการ

รับสมัครเลือกตั้งด้วย โดยบรรยากาศก่อนการเข้าไปสมัครเลือกตั้ง นางสาวศิริพร เนียมรักษา และครอบครัว ได้ไปจุดธูปสักการะศาลเจ้าที่ภายในเทศบาลตำบลอนทราญ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เดินทางนำเอกสารไปยื่นสมัครรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ด้านในอาคาร ใช้เวลานานประมาณ 30 นาที จึงออกมา มีญาติและเพื่อน ๆ นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องคออวยพรให้การรับสมัครวันนี้เอาฤกษ์ เอาชัย ได้หมายเลข 1 ของการสมัครครั้งนี้ด้วย

ด้านนายคมกริบดี เฟื่องฟู ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลอนทราญ เปิดเผยว่า วันนี้มีผู้สมัครเดินทางมาแล้ว 1 คน ได้จัดเจ้าหน้าที่รับสมัครไว้เรียบร้อย มีทั้งกกต.ท้องถิ่น 3 คน ซึ่งจะมาดูแลมาประจำช่วยเรื่องดูแลความเรียบร้อยการรับสมัคร ณ ปัจจุบันทราบว่าจะมีผู้สนใจมาสมัคร รวม 4 คน แต่วันนี้มีการยืนยันว่าจะมาสมัครวันนี้ 2 คน ส่วนอีก 2 คน กำลังดูความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นคนใหม่ที่ยังไม่เคยลงสมัครเลือกตั้งเลย ไม่รู้สึกหนักใจเพราะว่าทำไปตามหน้าที่ ทำตามระเบียบกฎหมาย ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ กกต.กลางกำหนดให้ปฏิบัติ ส่วนของการเมืองดูว่ามีความรุนแรง จะเป็นความรุนแรงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเอง แต่ส่วนระบบราชการจะต้องเป็นกลางยึดถือระเบียบเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรม ไม่ได้เอื้อให้กับใครคนใดคนหนึ่ง หลังปิดรับสมัครแล้วจะเลือกตั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม

นายคมกริบดี กล่าวต่อว่า ส่วนวิธีการหาเสียงของที่นี่ เมื่อครั้งที่แล้วมีการสูญเสีย ชาวบ้านจะค่อนข้างไม่ตอบรับการเข้าไปเคาะประตูหาเสียงที่บ้าน เพราะรู้สึกหวาดกลัว ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แต่รอบนี้เป็นการเลือกตั้งซึ่งเรื่องร้าย ๆ ได้จางไปแล้ว โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีแนวโน้มว่าชาวบ้านน่าจะพร้อม เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80เปอร์เซ็นต์ มีการให้ความร่วมมือมาก

“แต่ครั้งนี้มีเรื่องหนักใจคือน่าจะเป็นเรื่องการระบาดเชื้อโควิด -19 รอบที่ 3 อาจจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิใกล้เคียงกับครั้งที่แล้ว หรือ 80 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ ประมาณ 5,900 คน น่าจะมาใช้สิทธิประมาณ 4,500 คน ตั้งเป้าไว้เท่านี้ ขณะที่การเลือกตั้งคราวที่แล้วมีความกดดันเยอะ เพราะว่ามีช่วงชิงทางการเมือง แต่ในความเป็นราชการเรายึดระเบียบ สิ่งกดดันนั้นก็ไม่สามารถทำให้ทำลายกฎระเบียบที่กำหนดไว้ได้ สำหรับคนที่สมัครครั้งที่แล้วและได้โหวตโนก็ไม่สามารถมาลงสมัครใหม่ได้ อีก เป็นไปตามระเบียบที่ กกต.กำหนด” นายคมกริบดี กล่าว

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/237088>

วันที่ 20 เมษายน 2564 - 14:34 น.

พลังอนาคตควรวมพรรคพลังคนรุ่นใหม่ ประกาศส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. สนามแรก



พลังอนาคตควรวมพรรคพลังคนรุ่นใหม่ ประกาศตัวพร้อมส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. สนามแรก มั่นใจไม่ใช่ไม่ประดับแน่

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสิริวิทย์ ช่วงเสน หัวหน้าพรรคพลังคนรุ่นใหม่ พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ หัวหน้าพลังอนาคต แกลงข่าวเปิดตัวควรวมพรรคการเมือง

นายสิริวิทย์กล่าวว่า พรรคพลังอนาคตจะมาควรวมกับพรรคพลังคนรุ่นใหม่ โดยนายจักรพันธ์เข้ามาเป็นเลขาธิการพรรค มีตนเป็นหัวหน้าพรรค โดยการควรวมพรรคในครั้งนี้เนื่องจากมีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นการสัญญากันว่า ถ้าใครตั้งพรรคการเมืองได้ก่อน พรรคนั้นจะเป็นแกนนำในการควรวมเพื่อดำเนินกิจการทางการเมืองต่อไป ทั้งนี้ เราต้องการเข้ามาทำการเมืองเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในความหวังของเลือนักการเมืองคนรุ่นใหม่ คิดแบบใหม่ ทำแบบใหม่ และเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนจริง ยืนยันว่าพรรคเราไม่มีพรรคไหนครอบงำ หรือเป็นพรรคสแปร์ของใคร

“พรรคเราเอาจริงเอาจังในการส่งตัวแทนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลงชิงชัยด้วย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าผู้สมัครเราจะไม่ใช่ไม่ประดับ ส่วนชื่อผู้สมัครขอปิดไว้ก่อน เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทาบทามอยู่ ซึ่งทั้งแวดวงเศรษฐกิจการเมือง และบันเทิง ต่อไปจากนี้จะได้เห็นพรรคการเมืองที่เผด็จไม่แพ้พรรคการเมืองรุ่นพี่ๆ อย่างแน่นอน” นายสิริวิทย์กล่าว

เมื่อถามว่ามีแนวคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีโอกาสที่จะร่วมงานกับพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายสิริวิทย์กล่าวว่า รู้จักกับแกนนำพรรคก้าวไกลหลายคน และเคยร่วมงานกันมาก่อน ส่วนจะร่วมงานกันหรือไม่นั้นก็ต้องดูเป็นกรณีไป เพราะบางเรื่องก็ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกล

ด้านนายจักรพันธ์กล่าวว่า พรรคเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศได้เป็นอย่างดี โดยตนได้นโยบายต่างๆ มาจากกลุ่มรากหญ้าและเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2681076](https://www.matichon.co.th/politics/news_2681076)

20 เม.ย. 2564 15:40

**2 พรรคเล็กควบรวมเป็นพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ประเดิมชิงผู้ว่าฯ กทม. ลั่นส่ง ส.ส. ครบทุกเขต****พรรคพลังอนาคต-รวมพลังคนรุ่นใหม่ จับมือควบรวมเป็นพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ เตรียมลงสนามผู้ว่าฯ กทม. ก่อนส่ง ส.ส.ครบ 350 เขต**

วันนี้ (20 เม.ย.) นายจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ หัวหน้าพรรคพลังอนาคต พร้อมด้วยนายสิริวิทย์ ช่างแสน หัวหน้าพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ แลงข่าวการรวม 2 พรรคการเมืองแล้วจะใช้ชื่อพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยนายสิริวิทย์กล่าวว่า ตอนยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค 2 พรรคได้มีการตกลงกันว่า ถ้าใครสามารถจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองได้ก่อน อีกฝ่ายก็จะมาร่วมเพราะว่ามีอุดมการณ์เดียวกันคือเพื่อประชาธิปไตย ทำให้วันนี้พรรคพลังอนาคตจะมาร่วมกับพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ โดยตนจะเป็นหัวหน้าพรรค และนายจักรพันธ์ เข้ามาเป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งเราต้องการเข้ามาทำการเมืองเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าการรวมพลังคนรุ่นใหม่ คือหนึ่งในความหวังของเลือนักการเมืองคนรุ่นใหม่ คิดแบบใหม่ ทำแบบใหม่ ต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงๆ และยืนยันว่าพรรคเราไม่มีพรรคไหนครอบงำ หรือเป็นพรรคสแปร์ของใคร โดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการจัดตั้งสาขาทั้ง 4 สาขา เพื่อส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.ครบ 350 เขตทั่วประเทศ รวมถึงการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งมั่นใจว่าเมื่อเปิดชื่อมาจะไม่ใช่เป็นเพียงไม้ประดับ แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นของการทาบทามจึงขออุบชื่อไว้ก่อน

“จากนี้จะได้เห็นพรรคการเมืองที่เผด็จไม่แพ้พรรคการเมืองรุ่นพี่ๆ อย่างแน่นอน เพราะเราต้องการการเมืองแบบใหม่ ตรงไปตรงมา สัมผัสเกาะติดกับประชาชนจริงๆ เพื่อรับฟังปัญหา สร้างความจริงใจและเรียกความเชื่อมั่น ศรัทธาประชาชนกลับมา เพราะการเมือง 2 ปีที่ผ่านมาแม้แต่เสาตึกร้างในสภา เชื่อว่าไม่ยากเห็นแบบนี้ แต่ต้องการนักการเมืองแบบใหม่ที่ช่วยเขาได้จริง ไม่ใช่แค่วาทกรรม หรือแค่คำพูด”

เมื่อถามว่าตามแนวทางของพรรคมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายสิริวิทย์กล่าวว่า รู้จักกับแกนนำพรรคก้าวไกลหลายคนและเคยร่วมงานกันมาก่อน ส่วนจะร่วมงานกันหรือไม่นั้นก็ต้องดูเป็นกรณีไป เพราะบางเรื่องก็ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกล

ขณะที่นายจักรพันธ์มองว่า ขณะนี้รัฐบาลมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และจุดอ่อนในเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งพรรคเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศได้เป็นอย่างดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นี้เมื่อ 17 ต.ค. 2562 นายจักรพันธ์ หรือ ดร.อ้วน เจ้าของฉายา “มิสเตอร์พันล้าน” หรือพ่อมดน้อยด้านการเงิน หลานของนายสำเภา ประจวบเหมาะ อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังอนาคต ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ท่ามกลางการถูกจับตามองเนื่องจากเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ รวมทั้งถูกมองว่าการจัดตั้งพรรคพลังอนาคตก็เพื่อเป็นพรรคสำรองของพรรคอนาคต

ใหม่ที่ในขณะนั้นกำลังเผชิญปัญหาการถูกรื้อยุบพรรคเนื่องจากพรรคกู้เงิน 191 ล้านจากนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรค แต่หลังครบกำหนดเวลา 180 วันหลังยื่นจดแจ้งขอจัดตั้งแล้วพรรคไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้ เช่น การหาสมาชิก 500 คน ทุนประเดิม 1 ล้าน ผู้ร่วมจัดตั้งพรรค 250 คน จึงทำให้คำขอจัดตั้งพรรคสิ้นผลไป

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000037440>





**พลังอนาคต ควพรรค รวมพลังคนรุ่นใหม่ เผยมีแนวคิดประชาธิปไตยเหมือนกัน โวประเดิมชิงสนามผู้ว่าฯ กทม. มั่นใจไม่ใช่ไม้ประดับแน่**

วันที่ 20 เม.ย. 2564 นายสิริวิทย์ ช่างเสน หัวหน้าพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ และ นายจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ หัวหน้าพรรคพลังอนาคต แถลงข่าวควรวรรค โดยจะใช้ชื่อ “พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่” พร้อมเตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้ง

นายสิริวิทย์ กล่าวว่า การควรวรรคในครั้งนี้ เนื่องจากมีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นการสัญญากันว่าถ้าใครตั้งพรรคการเมืองได้ก่อน พรรคนั้นจะเป็นแกนนำในควรวรรค เพื่อดำเนินกิจการทางการเมืองต่อไป ทั้งนี้เราต้องการเข้ามาทำการเมืองเพื่อให้ประชาชนรู้สึกได้ว่า เราคือหนึ่งในความหวังของเลือดนักรบการเมืองคนรุ่นใหม่ คิดแบบใหม่ ทำแบบใหม่ และเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนจริง

หลังจากนี้ ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งสาขาพรรคทั้งหมด 4 สาขา เพื่อส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.ครบ 350 เขตทั่วประเทศ

นอกจากนี้พรรคเราอาจจริงอาจจริงในการส่งตัวแทนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลงชิงชัยด้วย ซึ่งเรามีความมั่นใจว่าผู้สมัครเราจะไม่ใช่ไม้ประดับ ส่วนชื่อผู้สมัครขอปิดไว้ก่อน เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทาบทามอยู่ ซึ่งทั้งแวดวงเศรษฐกิจ การเมือง และบันเทิง

หัวหน้าพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ กล่าวต่อว่า การเมืองที่ผ่านมาตลอด 2 ปี เราจะเห็นได้ว่าการสาดสีใส่กันในสภา เชื่อว่าประชาชนทั่วประเทศไม่มีความต้องการอยากเห็นอะไรแบบนี้ แต่ประชาชนต้องการเห็นนักรบการเมืองแบบใหม่ที่สามารถช่วยเขาได้จริง เข้าไปเยียวยาเขาได้จริง ไม่ใช่แค่วาทกรรม หรือแค่คำพูด

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีแนวคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีโอกาสที่จะร่วมงานกับ พรรคก้าวไกล และ พรรคเพื่อไทย หรือไม่ นายสิริวิทย์ กล่าวว่า รู้จักกับแกนนำพรรคก้าวไกลหลายคน และเคยร่วมงานกันมาก่อน ส่วนจะร่วมงานกันหรือไม่นั้น ต้องดูเป็นกรณีไป เพราะบางเรื่องก็ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหว ของพรรคก้าวไกล

สำหรับ นายสิริวิทย์ ช่างเสน จะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ส่วน นายจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ ดำรงตำแหน่ง ประธานยุทธศาสตร์พรรค

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/news\\_6351715](https://www.khaosod.co.th/politics/news_6351715)

21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:07 น.

พปชร. สยายปีกยึดพื้นที่ฐานเสียงส่ง 'ธรรมนัส' เจาะภาคใต้



21 เม.ย.2564 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด หลัง ครม.มีมติเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละพรรครับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดที่จะเลือกตั้งในอนาคต ซึ่งที่เห็นเด่นชัดคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พะเยา เชียงราย แต่เปลี่ยนมาเป็นผู้ดูแลพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ซึ่งทำให้เห็นว่าอาจจะเป็นการเตรียมพื้นที่เลือกตั้งในอนาคต หลังจากก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 และทำให้พรรคพลังประชาชน (พปชร.) ชนะการเลือกตั้งต่อพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมมาแล้ว

อีกทั้งยังมีกระแสข่าวภายในพปชร. ว่าให้ ร.อ.ธรรมนัสไปเป็นหัวหน้ากลุ่มดูแล 14 ส.ส.ใต้ ซึ่งเดิมยังกระจัดกระจาย และ ไม่มีหัวหน้ากลุ่มดูแลอย่างเป็นทางการ ในส่วนพื้นที่เดิม ที่ ร.อ.ธรรมนัส ดูแลพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย ในคำสั่งฯ ได้มอบหมายให้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เข้าไปดูแลแทน

ขณะที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง ยังได้รับผิดชอบพื้นที่เดิมคือ จังหวัดเพชรบูรณ์อุดรดิตถ์ และ พิจิตร ส่วนนายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจากเดิมที่ดูแล จังหวัดนครราชสีมา และ ชัยภูมิ อยู่แล้ว ส่วนนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ ในฐานะเลขาธิการ พปชร. ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จากเดิมดูแลพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม เปลี่ยนมาดูแลพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ระนอง ขณะที่รัฐมนตรีของ พปชร. คนอื่นๆ ก็ดูแลพื้นที่จังหวัดเดิมที่รับผิดชอบอยู่

นครสวรรค์ พิษณุโลก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ดูแลพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม ดูแลพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร จากเดิมดูแลพื้นที่อุบลราชธานี และศรีสะเกษ แต่ในคำสั่งฯ มอบหมายให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ดูแลแทน และนายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ ดูแลพื้นที่จังหวัด หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่านายสินิตย์ เป็น ส.ส. สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโควตาภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ แต่ต้องรับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสาน

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/100178>



21 เมษายน 2564 - 11:45 น.

**เสื้อ"พรรคพลัง" ลุคสมัยใหม่ แถบเสื้อแขนยาวสีธงชาติ เทิดทูนสถาบัน  
ปฐมฤกษ์เตรียมมอบให้คณะกรรมการพรรคชุดแรก "หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน"**



เปิดโฉมเสื้อพรรคพลัง ลุคสมัยใหม่ แถบเสื้อแขนยาวสีธงชาติ เทิดทูนสถาบัน ปฐมฤกษ์เตรียมมอบให้  
คณะกรรมการพรรคชุดแรก "หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน" เคาะเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญ 9 พ.ค.ออกไป

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลัง ซึ่งเป็นพรรคการเมืองจัดตั้งใหม่  
กระแสมาแรง ได้เปิดโฉมโลโก้พรรคไปแล้ว เป็นรูปอักษรไทย พ.พาน มีแถบสีธงชาติที่ได้รับอนุญาตจาก  
คณะกรรมการธง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ฮือฮา เป็นกระแสดังกล่าวการเมืองความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง  
ในวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้นัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร  
พรรค จำนวน 36 ท่าน ถือว่าเป็นพรรคการเมืองโครงสร้างขนาดใหญ่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกร  
นด์ คอนเวนชั่น วิวาเวดี กรุงเทพมหานครและได้แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญให้แก่ ผอ.สำนักงาน กกต.กทม. ทราบและ  
ขอให้เครื่องมือเลือกตั้งลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคด้วย ซึ่งยังอุปเป็น  
ความลับว่า หัวหน้าพรรคเป็นใครและคณะกรรมการจำนวน 36 ท่าน มีใครเสนอตัวมาเป็นคณะกรรมการบริหารบ้าง  
แต่ที่เปิดเผยแต่เพียงว่า ในวันประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก จะมีไฮไลต์สำคัญ เชิญ อดีตขุนคลัง มือเศรษฐกิจ ผนฯ  
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ มาปาถกฐาพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับฟังไม่น้อยกว่า  
800 คน แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พรรคพลังได้เปิดโฉมเสื้อพรรค ลุคใหม่ ทันสมัย เป็นเสื้อแขนยาวสำหรับคณะกรรมการ  
ผู้บริหารพรรคและแกนนำ ซึ่งจะนำมาเปิดตัวเป็นปฐมฤกษ์สำหรับเตรียมมอบให้แก่ประธานที่ปรึกษา, ประธาน  
ยุทธศาสตร์พรรคและว่าที่คณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 36 ท่านในวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีจุด  
ที่น่าสนใจในลักษณะแบบเสื้อ สีเสื้อ คือ เป็นเสื้อแขนยาวสีขาวแถบแขนยาวลายแนวสีธงชาติ คอเสื้อสีน้ำเงิน จั๊มแขนสี  
น้ำเงิน ด้านข้างซ้ายและขวา สีน้ำเงิน

โดยปักโลโก้ พ.พานไว้ด้านหน้ามุมซ้าย ระบุภาษาอังกฤษด้านล่างว่า Power Party ซึ่งแปลว่า พรรคพลัง ส่วน  
เสื้อด้านหลังปักคำว่า “พรรคพลัง หัวใจ คือโอกาสของประชาชน” ซึ่งตรงกับสโลแกนของพรรค

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามแหล่งข่าว ว่า ความหมายของเสื้อ สีถึงอะไร หรือไม่ อย่างไร ได้รับคำตอบยืนยันว่า แถบ  
แขนยาวเป็นลายสีธงชาติ แนวเดียวกับแขนเสื้อ หมายถึง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสื้อให้พ้อง  
กับชื่อพรรค เพราะพรรคพลังเป็นการรวมพลังของประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกกลุ่ม ทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ส่วน

จุดเด่นด้านหลังเสื้อ คำว่า “หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน” ส่วนข้อความเน้นตัวอักษรสีแดงเข้ม หมายถึง การถูกกดทับทางสังคมจึงสูญเสียโอกาสทุกด้าน ขาดโอกาส ขาดความเป็นธรรม ขาดความเท่าเทียม และมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจน คนรวย พรรคพลัง รวมกันเป็นหนึ่งเดียว หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน อีกกรณีหนึ่ง สีแดงสด คือ ชาติ แสดงถึงรัฐชาติสมัยใหม่ หรือ National State พรรคพลัง จึงเป็นการร่วมพลังกันทุกสาขาอาชีพ เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เสื้อพรรคพลังจะเตรียมมอบให้แก่ว่าที่คณะกรรมการบริหารพรรคในวันปฐมนิเทศประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2564 แบบเสื้อพรรค ออกแบบมาหลายรูปแบบ แต่เปิดให้คณะกรรมการบริหารพรรค (ชั่วคราว) โหวต ซึ่งมีทั้งเสื้อแขนยาว เสื้อโปโล และเสื้อคอกลม สำหรับสมาชิกพรรคทั่วไป ซึ่งจะพบเห็นได้ ภายหลังจากประชุมใหญ่แพร่หลายทั่วประเทศอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานต่อว่า พรรคพลังได้แจ้งให้มีหนังสือเวียนแจ้งฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2564 (ด่วน) และส่งทางกลุ่ม Line พรรคพลัง ไปถึงคณะผู้บริหารพรรค รองหัวหน้าพรรค ประธานยุทธศาสตร์ภาค หัวหน้าโซนตัวแทนประจำจังหวัดและสมาชิกพรรคพลังทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศว่า ตามที่พรรคได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พรรคในการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก จำนวน 36 ท่าน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิวาดี กรุงเทพมหานคร บัดนี้ สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา หรือโควิด 2019 สายพันธุ์ใหม่ ระบาดระลอก 3 อย่างรวดเร็ว ทุกจังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศและยังระบาดอย่างต่อเนื่องยังไม่ลดลง ถือเป็นภัยร้ายแรงของประเทศและรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งสถานที่ประชุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เขตควบคุมสูงสุดซึ่งมีข้อห้ามบุคคลรวมตัวกันไม่เกินห้าสิบคนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ซึ่งสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมจะเดินทางเข้าร่วมประชุมทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 800 คน ถือว่า เป็นจำนวนมาก เกรงว่าการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก อาจจะเป็นการแพร่เชื้อให้ขยายวงมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและพรรคยังดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายเป็นสถาบันทางการเมืองและเจตจำนงเพื่อเป็นพรรคการเมืองกระแสหลักและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแข่งขัน 350 เขตเลือกตั้ง คณะผู้บริหารพรรคพลังได้ปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นควรเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเบาบางลงและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พรรคในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานว่า แม้ในปัจจุบันจะมีพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหม่จำนวนหลายพรรค แต่หากวิเคราะห์ถึงตัวแปรสำคัญจะมีโอกาสที่จะคว้าที่นั่ง ส.ส.ในสภาได้หรือไม่ ย่อมมีหลายตัวแปร พรรคพลัง วางโครงสร้างพรรคการเมืองขนาดใหญ่ มีจุดแข็ง คือ มีการวางตัวกรรมการบริหารพรรคระดับภาค มีรองหัวหน้าพรรคทุกภาค และประธานยุทธศาสตร์ทุกภาค หัวหน้าภูมิภาคโซน และตัวแทนระดับจังหวัด รวมทั้งเตรียมตัว วางตัว ผอ.ระดับเขตเลือกตั้งกับสรรหาว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งได้เปิดเผยยุทธศาสตร์พรรคมอบนโยบายเบื้องต้นให้แก่ว่าที่คณะกรรมการบริหารระดับภาค (รองหัวหน้าพรรค+ประธานยุทธศาสตร์ภาค+หัวหน้าโซน+ตัวแทนประจำจังหวัด) จะต้องวางแผนเตรียมผู้ศึกเลือกตั้ง กล่าวคือ

- 1)สรรหาผู้อำนวยการระดับเขตเลือกตั้ง/แต่ละเขต(เขตละ 1 คน) เท่ากับ 350 คน
- 2)สรรหาว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ได้แก่
  - 1.อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  - 2.ผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองระดับชาติ หรือผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองระดับท้องถิ่น
  - 3.ผู้มีประสบการณ์ชีวิตและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน
  - 4.วัยทำงานและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน หรือ
  - 5.คนรุ่นใหม่ อายุ 25 ปีขึ้นไปและมีอุดมการณ์ทางการเมืองและมีมวลชน รวม350 เขตเลือกตั้ง= 350 คน
- 3)สรรหาตัวแทนประจำจังหวัด

4)เตรียมตั้งสาขาระดับภาค/สาขาระดับจังหวัด นอกจากนี้ พรรคพลังยังมีจุดแข็งในเรื่องฐานมวลชนทั่วประเทศ รวมทั้งศักยภาพด้านเศรษฐกิจ แม้จะเป็นพรรคการเมืองที่ต้งใหม่ พรรชน้อย เป็นเพียงขั้นต้นและวิธีการจัดตั้งพรรคจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่หากสองดูรายชื่อคณะผู้บริหารพรรคชั่วคราว ล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมือง ครบเครื่อง รายงานจากผลโพล คาดหมายว่า เลือกตั้งสมัยหน้าพรรคพลังจะคว้าที่นั่งในสภาไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จะเป็นตัวแปรสำคัญให้การเมืองไทย

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/464345>

20 เมษายน 2564 15:28 น.

"ชินวรณ์" มั่นใจแก้ ธน. ไม่มีปัญหา รอหารือร่วม 3 ฝ่าย หวังมีบางกลุ่มปลุกกระแสต้าน



เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่ถูกกลุ่มส.ส.พรรคเล็กร่วมรัฐบาล เรียกร้องให้วิป รัฐบาลยกประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญหารือร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขเป็นจริง ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญยอมรับว่าต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งตนมองว่าก่อนการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาทุกฝ่าย คือ วิปรัฐบาล, วิปฝ่ายค้านและ วิปวุฒิสภา ต้องหารือร่วมกัน เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้จริงและเพื่อถอดสลักปัญหา ส่วนกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแล้วนั้น เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาสมาชิกรัฐสภามีสิทธิออกเสียงสนับสนุนได้ เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สามารถทำได้ อย่างไม่มีปัญหาแต่ต้องแสวงหาความร่วมมือ เพื่อให้การแก้ไขกติกาสูงสุดของบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตามหลักการสากลมากขึ้น นอกจากนั้นต้องให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง ขณะเดียวกันอำนาจรัฐต้องถูกตรวจสอบได้ ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำควบคู่กันไปได้ระหว่างงานของรัฐบาลที่สำคัญ คือ แก้ปัญหาโควิด-19 และ ปัญหาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามยังมีบางกลุ่มบางพรรคพยายามปลุกกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา โดยไม่ใช่ปัญญาและเหตุผล

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ยกร่างแก้ไข ว่าด้วยระบบเลือกนายกรัฐมนตรี สำคัญ คือ คงหลักการให้พรรคการเมืองเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่พรรคจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ชื่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ โดยทั้ง 3 ชื่อในบัญชีนั้นไม่จำกัดว่าต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส่วนกรณีที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. นั้น ข้อเท็จจริง คือการเปิดช่อง กรณีที่รายชื่อในบัญชีของพรรคการเมือง ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ จะให้สภาฯ เสนอและเลือก ส.ส. ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนั้นในประเด็นคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่ใช่จะต้องเป็น ส.ส. เหมือนกับปี 2535.

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/237106>



วันอังคาร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.12 น.

'ชินวรณ์' เชื่อแก้ ธรน. ยังเป็นไปได้ แนะ 3 ฝ่ายร่วมผนึกกำลังถอดสลักปัญหา



**ไม่หมดหวัง! "รอง ปธ.วิปรัฐบาล"เชื่อแก้ธรน.ยังเป็นไปได้ แนะ 3 ฝ่ายต้องร่วมผนึกกำลังถอดสลักปัญหา**

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่ม ส.ส.พรรคเล็กร่วมรัฐบาลเรียกร้องให้วิปรัฐบาลยกประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญหารือร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขเป็นจริง ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญยอมรับว่าต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งตนมองว่าก่อนการเปิดสมัยประชุมรัฐสภา เดือน พ.ค.นี้ ทุกฝ่าย คือ วิปรัฐบาล , วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา ต้องหารือร่วมกัน เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้จริงและเพื่อถอดสลักปัญหา ส่วนกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแล้วนั้น เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาสมาชิกรัฐสภามีสิทธิออกเสียงสนับสนุนได้

"ผมเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สามารถทำได้ อย่างไม่มีปัญหาแต่ต้องแสวงหาความร่วมมือ เพื่อให้การแก้ไขกติกาสถที่สุดของบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตามหลักการสากลมากขึ้น นอกจากนั้นต้องให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง ขณะเดียวกันอำนาจรัฐต้องถูกตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ผมเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำควบคู่กันไปได้ระหว่างงานของรัฐบาลที่สำคัญ คือ แก้ปัญหาโควิด-19 และ ปัญหาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามมีบางประเด็นที่ผมห่วง คือ มีบางกลุ่มบางพรรคพยายามปลุกกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา โดยไม่ใช่ปัญญาและเหตุผล" นายชินวรณ์ กล่าว

นายชินวรณ์ ในฐานะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ยกร่างแก้ไข ว่าด้วยระบบเลือกนายกรัฐมนตรี สำคัญ คือ คงหลักการให้พรรคการเมืองเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่พรรคจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ชื่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ โดยทั้ง 3 ชื่อในบัญชื่อนั้นไม่จำกัดว่าต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ส่วนกรณีที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.นั้น ข้อเท็จจริง คือ การเปิดช่อง กรณีที่รายชื่อในบัญชีของพรรคการเมือง ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ จะให้สภาฯ เสนอและเลือก ส.ส.ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ในประเด็นคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่ใช่จำเป็นต้องเป็น ส.ส.เหมือนกับปี 2535

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/567276>

20 เม.ย. 2564 16:45

**“ชินวรณ์” ชี้แก้ ธรน. เป็นไปได้ต้องคุย 3 ฝ่าย ดึงบางพรรคค้านไม่ใช่ปัญหา “วิรัช” ขอพักรบ**

**ส.ส.นครศรีฯ ปชป.มองแก้ ธรน.เป็นไปได้ต้องคุยรวม 3 ฝ่าย ห่วงบางพรรคปลุกกระแสต้านโดยใช้ปัญหาเหตุผล  
ปร.วิปรัฐ ขอพักรบ ให้ออกคุยสมัยเปิดประชุมสภา**

วันนี้ (20 เม.ย.) นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่ม ส.ส.พรรคเล็กร่วมรัฐบาล เรียกร้องให้วิปรัฐบาลยกประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญหารือร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขเป็นจริงว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญยอมรับว่าต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกัน ตนมองว่าก่อนการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาเดือนพฤษภาคม ทุกฝ่าย คือ วิปรัฐบาล, วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภาต้องหารือร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้อย่างจริงและเพื่อถอดสลักปัญหา ส่วนกรณีที่พรรคพลังประชารัฐยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแล้วนั้นเชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาสมาชิกรัฐสภามีสิทธิออกเสียงสนับสนุนได้

“ผมเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้โดยไม่มีปัญหา แต่ต้องแสวงหาความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขกติกาสถิติของบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตามหลักการสากลมากขึ้น นอกจากนั้นต้องให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง ขณะเดียวกัน อำนาจอธิปไตยต้องถูกตรวจสอบได้ ทั้งนี้ผมเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำควบคู่กันไปได้ระหว่างงานของรัฐบาลที่สำคัญ คือ แก้ปัญหาโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มีบางประเด็นที่ผมห่วง คือ มีบางกลุ่มบางพรรคพยายามปลุกกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา โดยใช้ปัญหาและเหตุผล” นายชินวรณ์กล่าว

นายชินวรณ์ ในฐานะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ยกร่างแก้ไข ว่าด้วยระบบเลือกนายกรัฐมนตรี สำคัญ คือ คงหลักการให้พรรคการเมืองเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่พรรคจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ชื่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ โดยทั้ง 3 ชื่อในบัญชีนั้นไม่จำกัดว่าต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส่วนกรณีที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.นั้น ข้อเท็จจริงคือการเปิดช่องกรณีที่รายชื่อในบัญชีของพรรคการเมือง ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ จะให้สภาเสนอและเลือก ส.ส.ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนั้นในประเด็นคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่ใช่จะต้องเป็น ส.ส.เหมือนกับปี 2535

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวต่อกรณีที่กลุ่มพรรคเล็กเรียกร้องให้วิปรัฐบาลหารือถึงทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากนี้ไม่ทราบถึงทิศทางที่ชัดเจนของรัฐบาลว่า “เรื่องนี้พวกผมคุยกันได้ ตอนนี้อยู่พักรบก่อน และเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหารอเปิดสมัยประชุมสภา”

นายวิรัชกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ตนทำงานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000037482>



20 เมษายน 2564 15:10 น.

"วิรัช" บอกชัดช่วงนี้ขอพักรบงคคุณแก้ รธน. รอเปิดสมัยประชุมค่อยคุย



เมื่อวันที่ 20 เม.ย.นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่กำลังมีพรรคเล็กเรียกร้องให้วิปรัฐบาลหารือถึงทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากทีขณะนี้ไม่ทราบถึงทิศทางที่ชัดเจนของรัฐบาล ว่าขณะนี้ตนทำงานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคร่วมรัฐบาลเราคุยกันได้ แต่ตอนนี้ขอพักรบก่อน และเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหา รอเปิดสมัยประชุมสภาฯก่อน

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/237092>

# กรุงเทพธุรกิจ

20 เมษายน 2564

"วิรัช" ขอพักรบ งดคุยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ



**ประธานวิปรัฐบาล เชื่อปมแก้รัฐธรรมนูญ ไม่มีปัญหาที่พรรคร่วม บอกตอนนี้ขอพักรบก่อน**

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวต่อกรณีที่กลุ่มพรรคเล็กเรียกร้องให้วิปรัฐบาลหารือถึงทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากทีขณะนี้ไม่ทราบถึงทิศทางที่ชัดเจนของรัฐบาล ว่า “เรื่องนี้พวกผมคุยกันได้ ตอนนี้ขอพักรบก่อน และเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหา รอเปิดสมัยประชุมสภาฯ ก่อน”

นายวิรัช กล่าวด้วยว่าขณะนี้ตนทำงานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว.

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933389>

# เดลินิวส์

อังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 16.55 น.

โพลพระปกเกล้า ชี้คนไทย 77% หนุนแก้ รธน.

โพล สถาบันพระปกเกล้า ชี้คนไทย 77% อยากแก้รัฐธรรมนูญ ส่วน 93% พร้อมประชามติ



เมื่อวันที่ 20 เม.ย. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกันสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 22,830 ตัวอย่าง กระจายตามเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-19 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจพบว่า ประชาชนในสัดส่วนร้อยละ 77.5 มีความต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ขณะที่ร้อยละ 22.5 บอกว่าไม่ต้องการแก้ไข โดยให้เหตุผลว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็อยู่แล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เสียเวลา และไม่ประโยชน์ ขณะที่บางส่วนให้เหตุผลว่าไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง และไม่รู้จัก

เมื่อสำรวจถึงกลุ่มประชาชนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พบว่า คณะบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ควรเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ร้อยละ 39.1 / รัฐสภา ร้อยละ 30.8 / คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมมาร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 13.6 / ขณะที่ประชาชนร้อยละ 12.7 และ 2.6 เสนอให้เป็นรัฐบาลและฝ่ายค้าน ตามลำดับ

การสำรวจยังสอบถามความเห็นของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการไปลงประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.2 บอกว่าจะไปออกเสียงประชามติแน่นอน ขณะที่ร้อยละ 6.8 ตอบว่าไม่ไป โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลา ไม่สนใจ และเบื่อการเมือง

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติในครั้งนี้ ยังได้สอบถามถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ที่รัฐบาลกำลังประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา ก่อนเริ่มใช้จริง ผลปรากฏว่ามีประชาชนร้อยละ 19.7 เท่านั้นที่บอกว่ารู้จักและใช้แอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ร้อยละ 4.3 บอกว่ารู้จัก แต่ไม่ใช้ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 76 บอกว่าไม่รู้จักแอปพลิเคชันนี้.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/838291>

วันที่ 21 เมษายน 2564 - 11:13 น.

โพลล์พระปกเกล้า ชี้ ปชช. 77.5% ต้องการแก้ไข ธรณ. หุนน ส.ส.ร. ดำเนินการ เชื่อเหมาะสมสุด



โพลล์พระปกเกล้า ชี้ ปชช. 77.5% ต้องการแก้ไข ธรณ. หุนน ส.ส.ร. ดำเนินการ เชื่อเหมาะสมสุด ขณะที่ปชช.ส่วนใหญ่ บอกไม่รู้จัก ‘แอปพหพร้อม’

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกันสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 22,830 ตัวอย่าง กระจายตามเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-19 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่า ประชาชนในสัดส่วนร้อยละ 77.5 มีความต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ขณะที่ร้อยละ 22.5 บอกว่าไม่ต้องการแก้ไข โดยให้เหตุผลว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันดีอยู่แล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เสียเวลา และไม่มีประโยชน์ ขณะที่บางส่วนให้เหตุผลว่าไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง และไม่รู้จัก

เมื่อสำรวจลึกกลงไปถึงกลุ่มประชาชนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พบว่า คณะบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ควรเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ร้อยละ 39.1 รัฐสภา ร้อยละ 30.8 คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมมาร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 13.6 ขณะที่ประชาชนร้อยละ 12.7 และ 2.6 เสนอให้เป็นรัฐบาลและฝ่ายค้าน ตามลำดับ

การสำรวจยังสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการไปลงประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.2 บอกว่าจะไปออกเสียงประชามติแน่นอน ขณะที่ร้อยละ 6.8 ตอบว่า ไม่ไป โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลา ไม่สนใจ และเบื่อการเมือง

อย่างไรก็ตาม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติในครั้งนี้ ยังได้สอบถามถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน “หมีพร้อม” ที่รัฐบาล กำลังประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการจูงใจฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อนเริ่มใช้จริง ผลปรากฏว่ามีประชาชนร้อยละ 19.7 เท่านั้นที่บอกว่ารู้จักและใช้แอปพลิเคชัน “หมีพร้อม” ร้อยละ 4.3 บอกว่า รู้จัก แต่ไม่ใช้ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 76 บอกว่า ไม่รู้จักแอปพลิเคชันนี้

อ้างอิง [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2682456](https://www.matichon.co.th/politics/news_2682456)



### ปธ. วิปฝ่ายค้าน มองเรื่องดี ส.ว.วัลลก ออกตัวหนุนแก้ ม.272 แต่หวังรัฐบาลไม่ยอมปล่อยวางอำนาจ

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ทางฝ่ายค้านจะมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน นี้ ซึ่งคงจะมีการแก้ไขรายมาตรา ในเรื่องระบบการเลือกตั้ง และ ลดอำนาจ ส.ว. ขณะเดียวกันก็จะมีการแก้ไขทั้งฉบับร่วมด้วย

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงกรณีที่นายวัลลก ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา หนุนแก้มาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว. นายสุทิน กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งส.ว. ควรจะต้องฟังเสียงประชาชน และต้องดูพัฒนาการของโลก ว่าควรจะต้องปรับตัวอย่างไร พร้อมกันนี้มองว่า จริงๆแล้วทาง ส.ว. บางส่วนก็ไม่ได้ยึดติดกับอำนาจเท่าไร เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จะต้องถามผู้ที่ยากคงอำนาจไว้ ซึ่งไม่ใช่ตัว ส.ว. แต่คือรัฐบาล

อ้างอิง : [https://www.innnews.co.th/news/news\\_85869/](https://www.innnews.co.th/news/news_85869/)

21/04/2564 10:04

หนูนแก้ว ธรณ. ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ



**รัฐสภา 21 เม.ย.-“พิรศักดิ์” หนูนแก้ว ธรณ.ม.272 ตัดอำนาจส.ว.เลือกนายกฯ ชี้ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เสนอนโยบายกับประชาชนตอนเลือกตั้ง ย้ำส.ส.-ส.ว.ต้องฟังกระแสสังคม**

นายพิรศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) กล่าวถึงท่าทีส.ว.เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ส.ว.ค่อนข้างเป็นอิสระ เพราะไม่ได้เป็นพรรคการเมือง จึงไม่ได้หารือกันเป็นกิจลักษณะหรือเป็นมติของวิปวุฒิจึงเป็นเรื่องความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มว่าจะคิดเห็นกันอย่างไร แต่ส่วนตัวเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 272 ที่ตัดอำนาจส.ว. ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

“ผมเห็นว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของพรรคการเมือง เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นผู้ เสนอนโยบายต่อประชาชนในตอนเลือกตั้งว่ามีนโยบายอย่างไรหรือเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในการ เลือกตั้งครั้งแรก ผมเลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเพราะเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาเลือกพล.อ.ประยุทธ์ แต่ หลังจากนั้นให้กำหนดในรัฐธรรมนูญเลยก็ได้ว่าเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎร สำหรับผมโหวตเห็นควรให้ แก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้น แต่เมื่อโหวตครั้งที่ 2 เกิดปัญหาข้อกฎหมายว่าแก้ได้หรือไม่ ผมจึงงดออกเสียง แต่หลักการแล้วเมื่อพรรคฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาลและภาคประชาชนเสนอแก้ขณะนั้นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” นายพิรศักดิ์ กล่าว

สำหรับกรณีที่พรรคการเมืองเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งที่เปลี่ยนจากบัตร เลือกตั้ง 1 ใบ เป็นบัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ นายพิรศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่มีข้อยุติ ตรงนี้เป็นในส่วนของ รายละเอียด สำหรับตนเคยเสนอแก้ไขเปลี่ยนเป็นบัตร 2 ใบเหมือนเดิม เพราะเห็นว่าเป็นการรอนสิทธิของ ประชาชน จากเดิมที่สามารถใช้สิทธิเลือกได้ทั้งพรรคและตัวบุคคล ประเด็นใดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนก็ควรจะทำ

ส่วนการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราจะช่วยลดอุณหภูมิทางการเมืองหรือไม่ นายพิรศักดิ์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของส.ส.และส.ว.ในฐานะเป็นผู้แทนประชาชนที่จะต้องฟังกระแสสังคม และทำในสิ่งที่ เป็น ประโยชน์ในระยะยาวกับประชาชน ขอให้ประชาชนสื่อสารกันมา มาก ๆ เพราะหลักประชาธิปไตยคือต้องเปิด พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างจำกัดสิทธิประชาชนมาก อย่างไรก็ตาม สุดท้ายก็ต้องใช้กติกาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics/line-today-politics-679617>



วันที่ 21 เมษายน 2564 - 10:49 น.

‘พีระศักดิ์’ ชี้ ส.ว. ไม่ได้เป็นพรรคการเมือง ถกแก้ รธน. เป็นกิจจะลักษณะไม่ได้



‘พีระศักดิ์’ ชี้ ส.ว. ไม่ได้เป็นพรรคการเมือง ถกแก้ รธน. เป็นกิจจะลักษณะไม่ได้ เผยหวอดเห็นด้วยแก้ รธน. แต่แรกเห็นด้วยมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่รัฐสภา นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว. กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของ ส.ว. ว่า เนื่องจากส.ว. ค่อนข้างเป็นอิสระ เพราะไม่ได้เป็นพรรคการเมือง จึงไม่ได้มีการหารือกันเป็นกิจจะลักษณะหรือเป็นมติของวิปคงทำไม่ได้ แต่ละจึงเป็นเรื่องความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มว่าจะคิดเห็นกันเช่นไร

เมื่อถามว่ามีส.ว. บางท่านเห็นด้วยกับการแก้มาตรา 272 ส่วนตัวเห็นด้วยหรือไม่ นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ตนเห็นว่า การโหวตนายกรัฐมนตรีนี่ เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเพราะเป็นคนเสนอนโยบายต่อประชาชนในตอนเลือกตั้ง ว่ามีนโยบายอย่างไรหรือเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี จึงคิดว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองมากกว่า ซึ่งตนเห็นด้วยกับการแก้ประเด็นนี้มานานแล้ว แต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกตอนเลือก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาเลือก พล.อ. ประยุทธ์ แต่หลังจากนี้ให้กำหนดในรัฐธรรมนูญเลยก็ได้ว่าเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อถามว่ามองว่าหลังจากนี้เสียงโหวตของส.ว. ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไร นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับตนโหวตเห็นควรให้แก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้น แต่เมื่อโหวตครั้งที่ 2 เกิดปัญหาข้อกฎหมายว่าแก้ได้หรือไม่ ตนจึงงดออกเสียง แต่หลักการแล้วเมื่อพรรคฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาลและภาคประชาชนเสนอแก้ ฉะนั้นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่าคิดเห็นอย่างไรที่พรรคฝ่ายค้านเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งที่เปลี่ยนจากบัตรเลือกตั้ง 1 ใบเป็นบัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่มีข้อยุติเป็นในส่วนของรายละเอียดสำหรับตนเคยเสนอแก้ไขเปลี่ยนเป็นบัตร 2 ใบเหมือนเดิม เพราะเป็นการรอนสิทธิของประชาชนจากเดิมที่สามารถใช้สิทธิเลือกได้ทั้งพรรคและตัวบุคคล ประเด็นใดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนก็ควรจะทำ

เมื่อถามว่าการแก้ไขรายมาตรามีโอกาสจะสำเร็จมากกว่าการตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.ร.) มายกร่างใหม่ใช่หรือไม่ นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้เดินไปในทางการแก้ไขรายมาตราอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามต้องใช้เสียง 1 ใน 3 ของส.ว. ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของส.ว. แต่ละท่าน

ขณะเดียวกันที่มีเสียงเรียกร้องต้องการให้ยกร่างใหม่มากกว่า ซึ่งเป็นความเห็นของแต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตามต้องมาหาข้อยุติสุดท้ายในสภา ว่าทั้งส.ส. และส.ว. จะเห็นด้วยอย่างไรกับกติการัฐธรรมนูญฉบับปี 60 นี้

เมื่อถามว่าการแก้รายมาตราหรือการยกร่างจะช่วยลดอุณหภูมิทางการเมืองหรือไม่ นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของส.ส. และส.ว. อยู่แล้วในฐานะที่เป็นผู้แทนประชาชนที่จะต้องฟังกระแสสังคม และทำในสิ่งที่ประชาชนใน

ระยะยาวกับประชาชน ขอให้ประชาชนสื่อสารกันมาเรื่อยๆ เพราะหลักประชาธิปไตยคือต้องเปิดพื้นที่ในการแสดง  
ความเห็น อย่าจำกัดสิทธิ์ประชาชนมาก อย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ต้องใช้กติกาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2682373](https://www.matichon.co.th/politics/news_2682373)



# กรุงเทพธุรกิจ

21 เมษายน 2564

“ไทยสร้างไทย” ก้าวขวางทาง “เพื่อไทย” ในศึก “กทม. - อีสาน” เทียวหน้า



คู่แข่งของพรรคไทยสร้างไทยย่อมหนีไม่พ้นพรรคเพื่อไทย เมื่อพิจารณาจากการจัดทัพใหม่ของค่าย “คนแดนไกล” จะเห็นว่า ค่าย “คุณหญิงหน่อย” พอมมีโอกาสเบียดแทรกได้เหมือนกัน

หากไม่มีสถานการณ์โควิดระบาดระลอกใหม่ ความเคลื่อนไหวของนักเลือกตั้งคงคึกคัก เพราะมีวาระประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคการเมือง ทั้งเพื่อไทย พลังประชารัฐ และภูมิใจไทย รวมถึงการประชุมใหญ่นัดแรกของพรรคน้องใหม่ “ไทยสร้างไทย” เมื่อโควิดมา นักเลือกตั้งก็ล่าถอย ปล่อยให้ “รัฐบาลประยุทธ์” บริหารจัดการแบบกระพริบกระแพรง จึงมีการเมืองเรื่องโควิดผุดขึ้นมาคั่นเวลา กล่าวถึง “พรรคไทยสร้างไทย” ของ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” หลายคนอาจสงสัยว่า มีฐานเสียงอยู่ในนครบาล จะทะลวงเขตภูธรได้หรือไม่

หากพิจารณาแก่นแกนของพรรค ก็จะพบชื่อ “พงศกร อรรณนพพร” อดีต ส.ส.ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบัน ก็มีลูกสาวและน้องชาย เป็น ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นัยว่า “พงศกร” ถูกวางตัวเป็นแม่ทัพใหญ่ภาคอีสานแน่นอน คู่แข่งของพรรคไทยสร้างไทยย่อมหนีไม่พ้นพรรคเพื่อไทย เมื่อพิจารณาจากการจัดทัพใหม่ของค่าย “คนแดนไกล” จะเห็นว่า ค่าย “คุณหญิงหน่อย” พอมมีโอกาสเบียดแทรกได้เหมือนกัน ลองพลิกไปดูข้อมูลการจัดทัพอีสานของพรรคเพื่อไทย ที่แบ่งออกเป็น 4 โซนคือ

**โซนอีสานเหนือ** อุตรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร “ไชยา พรหมา” เป็นประธาน เอกธวัช อินทร์รอด รองประธาน มนพร เจริญศรี เลขาธิการ

**โซนอีสานกลาง** ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม “ศักดา คงเพชร” เป็นประธาน ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ และเชิดชัย ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษา มุกดา พงษ์สมบัติ เลขาธิการ

**โซนอีสานใต้ (1)** ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี “เกรียง กัลป์ตินันท์” เป็นประธาน พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ที่ปรึกษา

**โซนอีสานใต้ (2)** นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เป็นประธาน สมบัติ ศรีสุรินทร์ ที่ปรึกษา คุณากร ปรีชาชนะชัย เลขาธิการ

จะเห็นได้ว่า ค่ายคนแดนไกลให้ความสำคัญกับโซนอีสานใต้ เพราะศึกเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โซนนี้ถูกพรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ เบียดชิงเก้าอี้ไปได้มาก จึงมีชื่อ “พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล” อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง มาคุมสนามเอง แม้โซนอีสานใต้ทั้ง 2 ส่วน จะมีชื่อ “เกรียง กัลป์ตินันท์” และ “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เป็นแม่ทัพ แต่แม่ทัพใหญ่ก็คือ “เฮียแพ้ง” พงษ์ศักดิ์

อีสานใต้ตอนบน ค่ายเพื่อไทย มีจุดอ่อนที่ศรีสะเกษ เพราะภูมิใจไทยทุ่มสรรพกำลังลงไปหนัก รวมถึงอำนาจเจริญก็ไม่ง่ายเหมือนเก่า ด้วยเหตุนี้ “เสียเบี้ยว” เกรียง กัลป์ตินันท์ จึงต้องดึง “เฮียแพ้ง” พงษ์ศักดิ์ มาเป็นที่

ปรีक्षा อีสานใต้ตอนล่าง เป็นโจทย์ที่ยากของ “ประเสริฐ” เด็กปั้นของ “เฮียเพ็ง” ทั้งบุรีรัมย์ และโคราช ส่วนสุรินทร์ เพื่อไทยยังยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้ สมัยหน้า “ค่ายเนวิน” ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แน่ ค่ายเพื่อไทยรู้ว่าหากจะสู้กับเนวิน ก็ต้องได้แม่ทัพระดับเฮียเพ็ง จึงจะสู้ไหว

ช่วงปลายปี 2562 มีการเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น เขต 7 พงศกร อรรณนพพร เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง และทำงานใกล้ชิดกับคุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ แม่ “ธนิช มาลีพิทักษ์” พรรคเพื่อไทย จะพ่าย “สมศักดิ์ คุณเงิน” พรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ได้เสียหายมากนัก เพราะสนามเลือกตั้งซ่อม ฝ่ายกุมอำนาจรัฐยอมได้เปรียบ

ผ่านมาถึงศึกเลือกตั้งนายก อบจ. “คุณหญิงหน่อย” ได้เดินทางไปช่วยผู้สมัครนายก อบจ. แกว่อีสานเหนือ และอีสานกลาง เหมือนเป็นการกรุยทางสร้างแบรนด์ใหม่

“พงศกร” เป็นนักการเมืองดาวฤกษ์ โตมาจากกงสี “หจก. อึ้งกี้” ที่ดำเนินธุรกิจค้าพืชไร่รายใหญ่ รับเหมาก่อสร้าง และปั้มน้ำมัน ในพื้นที่ อ.หนองสองห้อง และพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนจะหันมาสมัคร ส.ส. ในสังกัดพรรคชาติพัฒนา และเป็น ส.ส. สมัยแรก ปี 2539

ปี 2544 พงศกร ย้ายมาอยู่พรรคไทยรักไทย ได้เป็น ส.ส. ขอนแก่น 4 สมัย และส่งต่อให้ภรรยา “ดวงแข อรรณนพพร” ลง ส.ส. เขตแทน

ช่วงนี้ “ข้าวฟ่าง” สรสนันท์ อรรณนพพร ลูกสาว และ บัลลังก์ อรรณนพพร น้องชายของพงศกร ยังเป็น ส.ส. ขอนแก่น เพื่อไทย แต่ในวันหน้าก็คงต้องขยับออกจากค่ายเก่า

ด้วยชื่อชั้น “คุณหญิงหน่อย” ที่แวะเวียนมาอีสานบ่อย ที่งานพรรคไทยสร้างไทยเชื่อว่า พื้นที่อีสานเหนือและอีสานกลาง ยังขอเบียดแทรกค่ายคนแดนไกลได้ อย่างน้อยอีสานโพลล์ในรอบ 2-3 ปีมานี้ ชื่อคุณหญิงหน่อยยังติดอันดับต้นๆ ที่คนอีสานอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ฉะนั้น ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ค่ายเก่าและค่ายใหม่ เลี่ยงไม่พันต้องเปิดศึกชิงพื้นที่กันเอง ชนิดไม่มีใครยอมใคร

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933548>

# กรุงเทพธุรกิจ

21 เมษายน 2564

สัญญาณเพื่อไทยแก้ รธน. หวังผล ส่งทุกเขต ‘เก็บทุกแต้ม’



จะด้วยการ “อ่านเกม” หรือจะมี “บีกดิล” ก็แล้วแต่ เพื่อไทยคงประเมินแล้วว่า โอกาสกลับไปใช้บัตร 2 ใบมีโอกาสเป็นไปได้สูง พรรคจึงเลือกเดินยุทธศาสตร์ “ส่งทุกเขตเก็บทุกแต้ม”

ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่กำลังหยุดชะงักจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทว่าเวลานี้กลับปรากฏภาพของบรรดาพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองในการก่อร่างสร้างพรรค การแตกแบงค์พัน ผุดพรรคสาขา รวมถึงการจัดทัพพรรคที่มีอยู่เดิมเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเวลาอีกไม่นานนี้ โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ก่อนหน้านี้ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรค ได้ลงนาม คำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0001/2564 แต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานพื้นที่เขตเลือกตั้ง”

เนื้อหาตอนหนึ่งระบุอย่างชัดเจนว่า “พรรคมีเป้าหมายส่งผู้สมัคร ส.ส.ครั้งต่อไปทั้ง 350 เขต สมควรต้องให้ความสำคัญดูแลพื้นที่และฐานเสียงพรรคต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจความสามัคคีอันดี” เป็นการตอกย้ำการเดินยุทธศาสตร์ “ส่งทุกเขตเก็บทุกแต้ม”

ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านามาเมื่อปี 2562 พรรคเพื่อไทยเลือกที่จะเล่นบทแตกแบงค์พัน “แยกกันเดินร่วมกันดี” แบ่งแต้มส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ระหว่าง “พรรคเพื่อไทย” และ “พรรคไทยรักษาชาติ” แต่ทว่าพรรคกลับต้องเผชิญกับอุบัติเหตุการเมืองคือ ไทยรักษาชาติถูกยุบ

ส่งผลให้พรรคเพื่อไทยที่แม้จะหอบ ส.ส.พาเหรดเข้าสภาได้มากที่สุด แต่ก็ไร้ซึ่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ บรรดาแกนนำพรรคต่างตงงานชนิดไร้พาวเวอร์ในการคุมเกมสภา มิหนำซ้ำยังไม่สามารถรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ดังนั้นจึงไม่แปลก ที่ครั้งนี้เพื่อไทยจะเลือกเดินยุทธศาสตร์ “ส่งทุกเขตเก็บทุกแต้ม” สอดรับกับการเสนอแก้รัฐธรรมนูญกลับไปใช้บัตร 2 ใบ ซึ่งพรรคพยายามหยิบเรื่องนี้เป็นตัวชูโรงเรื่องแรก และเวลานี้เพื่อไทยก็ไม่ได้แค่มิแนวร่วมจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีพรรครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตย หรือชาติไทยพัฒนา

ดังนั้นจะด้วยการ “อ่านเกม” หรือจะมี “บีกดิล” อะไรก็แล้วแต่ เพื่อไทยคงประเมินแล้วว่า โอกาสที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านสภาในวาระ 3 และกลับไปใช้บัตร 2 ใบมีโอกาสเป็นไปได้สูง จึงไม่แปลกที่ในเวลาจะเห็นภาพการฟอร์มทีม เพื่อเตรียมพร้อมรับศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะการคัมแบ็คของอดีตขุนพลคนข้างกาย “นายใหญ่” อย่าง “เฮียเพ็ง” พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล แม้พรรคจะบอกว่าแบ่งความรับผิดชอบให้กับ 6 แม่ทัพ

แต่เอาเข้าจริง การปรับทัพดังกล่าวจะเป็นการส่งสัญญาณอย่างกลายๆ แล้วว่า “เฮียเพ็ง” จะเข้ามากุมบังเหียน ในฐานะแม่ทัพตัวจริงอย่างเต็มตัว

ดังนั้นหากจับสัญญาณทั้งจากคนแดนไกล บวกความเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทย ณ เวลานี้จะเห็นได้ว่า เลือกเดินยุทธศาสตร์ “ส่งทุกเขตเก็บทุกแต้ม” โดยการส่ง ส.ส.350 เขต อาจเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ที่สุดก็เป็นได้

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933502>

20 เมษายน 2564 - 15:03 น.

## ไผเป็นไผ "หน้อย ยลดา" แป้งมันการเมือง



### นาที่นี้ การเมืองโคราชต้อง "แป้งมันหมื่นล้าน" และ "แม่หน้อย เอี่ยมเฮง" ผู้มากคอนเนกชั่น

เป็นข่าวฮือฮา จู่ๆ หนี้หมื่นล้านหายไปใน 2 ปี เรื่องของนักการเมืองคู่ขวัญแห่งเมืองย่าโม นั่นคือ “กำนันป้อ” วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม และ “แม่หน้อย” ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา

วันที่ 19 เม.ย.2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ยลดา หวังศุภกิจโกศล กรณีเข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2564 ซึ่งเธอมีหนี้สินเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นเพียง 35,500,000 บาท ก่อนหน้านี้ “วีรศักดิ์” คู่สมรสของ “ยลดา” เคยแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ เมื่อเดือน ส.ค. 2562 โดยแจ้งว่า มีหนี้สินรวมกันสองคน 11,138,404,713 บาท

เมื่อยลดา แจ้งว่ามีหนี้สิน 35 ล้านบาท นั่นเท่ากับว่า หนี้สินประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท ได้หายไปเกือบทั้งหมด ซึ่งก็รอการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของสามี-วีรศักดิ์ อีกครั้ง หลังสลับตำแหน่งจาก รมช.พาณิชย์ มาเป็น รมช.คมนาคม

จริงๆแล้ว ตระกูล “หวังศุภกิจโกศล” เป็นผู้ประกอบการธุรกิจแป้งมันรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และเข้าสู่วงการเมืองนานหลายปีแล้ว แต่เพิ่งมามีชื่อเสียงโด่งดังช่วงสองสามปีมานี้เอง

เมื่อ “กำนันป้อ” วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อาสาเป็นแม่ทัพโคราช พรรคภูมิใจไทย นำ ส.ส.เข้าสู่สภาฯ ตามเป้าหมาย จึงได้รับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ ก่อนจะสับเปลี่ยนมาเป็น รมช.คมนาคม ที่ฮือฮา ก็ตอนเลือกตั้งท้องถิ่น “แม่หน้อย” ยลดา หวังศุภกิจโกศล คู่ชีวิตกำนันป้อ ลงสมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ปรากฏว่า แม่หน้อยนำโด่งม้วนเดียวจบ เพราะเปิดดีลกับทุกกิจการเมืองในโคราชได้เบ็ดเสร็จ

### แป้งมันหมื่นล้าน

พลันที่กระโจนเข้าสู่สังเวียนการเมือง “กำนันป้อ” ได้ลาออกจากตำแหน่งบริหารกลุ่มธุรกิจแป้งมันในเครือเอี่ยมเฮง ประกอบด้วยบริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ,บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ,บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด จะว่าไปแล้ว ฉายา “แป้งมันพันล้าน” ยังน้อยไป เมื่อเทียบกับเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้ น่าจะเรียกว่า “แป้งมันหมื่นล้าน” มากกว่า

ลำพังบทบาทการเป็นกำนัน ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง คงไม่ได้ทำให้วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ได้เก้าอี้รัฐมนตรี หากไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานแป้งมันหมื่นล้าน และปูทางหนุนเครือข่ายเข้าสู่การเมืองมานานกว่า 20 ปีแล้ว

กำนันป้อ มีส่วนผลักดันให้ “จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล” เป็น ส.ส.นครราชสีมา 2 สมัย และสามีของจิตรวรรณคือ “สมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล” ก็ได้เป็น ส.ว.นครราชสีมา รวมถึงส่งลูกชายลงสมัคร ส.ส.นครราชสีมา ในสี่สี่พรรคเพื่อไทย เมื่อปี 2557 ซึ่งลูกกำนันป้อชนะเลือกตั้ง แต่น่าเสียดาย เลือกตั้งหนนั้นเป็นโมฆะ หัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างฐานมวลชนของตระกูล “หวังศุภกิจโกศล” คือ “แม่หน้อย” ยลดา หวังศุภกิจโกศล ประธานที่ปรึกษาภคิตติมศักดิ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง ชาวไร่มันสำปะหลังในพื้นที่ อ.หนองบุญมาก อ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง จะรู้จัก “แม่หน้อย เอี่ยมเฮง” เป็นอย่างดี

### **แป้งมันสายอุบลฯ**

จริงๆ แล้ว “สมศักดิ์-จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล” เล่นการเมืองมาก่อน แต่ไม่ดังเปรี้ยงปร้างโดยพวกเขาก่อตั้งบริษัท เอี่ยมบุรพา จำกัด และตั้งโรงงานแป้งมันเอี่ยมบุรพา อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อปี 2540 เพื่อรับซื้อหัวมันแฉะชายแดนไทย-กัมพูชา มาผลิตแป้งมัน

วันนี้ “จิตรวรรณ” ได้ขยายโรงงานไปทางอีสานใต้ มีฐานใหญ่อยู่ที่โรงงานแป้งมันเอี่ยมอุบล อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี รวมทั้งเอี่ยมอำนาจเจริญ และเอี่ยมกันทรลักษณ์

เลือกตั้งปี 2562 จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็นผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รับผิดชอบสนามเลือกตั้ง ฝั่งอุบลราชธานี ตอนเหนือ 4 เขตเลือกตั้ง แม้จะพ่ายแพ้ แต่ก็เก็บเกี่ยวคะแนนมาให้พรรคได้ไม่น้อยเลย การขยายฐานธุรกิจควบคุมฐานการเมือง เป็นยุทธศาสตร์ของกำนันป้อ จากนครราชสีมา ขยับไปอุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

ก่อนการปรับคณะรัฐมนตรีหนที่แล้ว มีข่าวลือว่า สรอรรถ กลิ่นประทุม แม่ทัพภาคกลาง จะดันบุญลือ ประเสริฐโสภณ มาแทนกำนันป้อ แต่ผู้มากบารมีบุรีรัมย์ ก็ไม่กล้าเปลี่ยนตัวผู้เล่น

ในที่ “แม่หน้อย” ได้เป็นนายก อบจ.โคราช ตระกูล “หวังศุภกิจโกศล” ก็ไม่ได้เป็นสองรองใครแล้ว เพราะสามารถติดได้กับทุกพรรค ทั้งพลังประชารัฐ เพื่อไทย และชาติพัฒนา ถ้าผู้มากบารมีเล่นเกมเขย่าเก้าอี้กำนันป้อบ่อยๆ ก็อย่านี้กว่า ตระกูลแป้งมันจะไม่มีทางไป

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/464256>

20 เมษายน 2564 23:00 น.

เขย่า ไม่สำเร็จ !



เมื่อไวรัสโควิด-19 เข้าโจมตีประเทศไทยเป็นระลอกที่ 3 แน่นนอนว่าทุกภาคส่วนต่างต้องพุ่งความสนใจและความใส่ใจ ยกให้ "วิกฤติโควิด" คือวาระแห่งชาติอันดับแรกที่ต้องร่วมกันแก้ไข ทুমเหตุทุกสรรพกำลังไปยังเรื่องใหญ่ที่หนีไปกว่า ประเด็นทางการเมือง

แม้จะมีความพยายามจาก "ฝ่ายค้าน" ที่ยังทำงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะการมองหาจุดอ่อน ข้อบกพร่องในการบริหารจัดการของ "บิ๊กตุ๋" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เพื่อสั่นคลอนรัฐบาลก็ตาม แต่ดูเหมือนว่า หลายสิ่งหลายอย่าง กลับไม่เป็นใจ อย่างที่เห็น !!

เพราะเมื่อปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร การใช้เวทีสภาเพื่อขู่และรัฐบาลจึงไม่เกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกัน บรรดา ส.ส.เองก็ต้องพากันระมัดระวังตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่าจะเข้าคิวรอรับการฉีดวัคซีนในเร็ววัน

ขณะที่ "มวลง" นอกสภาที่บัดนี้ ดูจะเคลื่อนไหวได้ยาก ไม่น้อย หลังจากที่พบว่า "แกนนำระดับแม่เหล็ก" หลายต่อหลายคน ถูกจับกุม ดำเนินคดีด้วยกันหลายข้อหา โดยเฉพาะในรายของ "เพนกวิณ" พิรัชฐ์ ชิวารักษ์ ซึ่งบัดนี้ยังคงใช้วิธีการอดข้าวประท้วง หลังจากที่มิได้รับการประกันตัว จนเจ้าตัวได้ส่งถอนทนายความส่วนตัว ถือว่าเป็นการปฏิเสธกระบวนการยุติธรรม แต่ถึงกระนั้นการพิจารณาคดีความยังคงเดินทางต่อไป โดยในรายของเพนกวิณ นั้น ทนายความส่วนตัวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วยว่า อาจติดคุกยาวนานถึง 50 ปีจากข้อหาที่ได้รับ

แน่นอนว่า ปฏิบัติการอดข้าวประท้วงของแกนนำมือบราซัวร์ นั้นไม่ใช่มีเฉพาะในรายของเพนกวิณ เพียงคนเดียว แต่ยังมี "รุ่ง" ปณัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ด้วยอีก 1 ราย ภายใต้ความหวังว่า "แรงกดดัน" จากทั้ง รุ่งและเพนกวิณ จะมีมากพอที่จะเขย่าได้ทั้งรัฐบาล และ กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มวลงที่อยู่นอกเรือนจำได้ "सानต่อ" อุดมการณ์ และ ข้อเรียกร้อง โดยไม่พากันลืมนั่นไปเสียก่อน !

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ เองได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่อประเด็นการอดอาหารของเพนกวิณ ว่ารู้สึกเป็นห่วง แต่ก็เป็นทางที่เขาเลือกแล้ว

"คงไม่ต้องห่วงเรื่องการอดข้าวประท้วงเพราะเป็นเรื่องที่ท่านตัดสินใจเอง แต่ผมก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพ เพราะอย่างไรก็ตามท่านก็เป็นคนไทยที่ผมต้องดูแลเช่นกัน แต่ขอให้แยกแยะออกจากกันว่าอะไรผิดอะไรถูก เพราะฉะนั้นการอดข้าวจะมีผลต่อกระบวนการยุติธรรมก็คงไม่ใช่ เพราะเป็นกระบวนการของศาลกระบวนการยุติธรรม" (20 เม.ย.64)



แรงผลักดันจากมือบอนถนน ยังไม่มากพอ เมื่อฝ่ายรัฐบาลไม่สนองต่อการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะม็อบชนมือบ  
ทะเลาะฟ้าไปยื่นตะโกนต่อว่านายกฯ และเรียกร้อง "ปล่อยเพื่อนเรา" ถึงหน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันประชุมกรม. 20 เม.ย.  
ที่ผ่านมาก็ตาม

เพราะดูเหมือนว่า ฝ่ายการเมืองของรัฐบาล พยายามที่จะ "ตัดตอน" ความวุ่นวายจากมือบราชฎร ด้วยการวาง  
เฉย เลี่ยงการตอบโต้ด้วยความรุนแรง ซึ่งก็พบว่าได้ผลน่าพอใจระดับหนึ่ง แม้จะไม่ถูกใจกองเชียร์ก็ตาม เมื่อแรงกดดัน  
จากนอกสภาฯ ไม่มีผลความหวังที่จะใช้วิธีการอดอาหารประท้วง ให้กระเทือนไปถึง กระบวนการยุติธรรม จึงกลายเป็น  
เรื่องที่ห่างไกลออกไปทุกที !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/237209>

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

## แก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา เกมซ่อนกล (2)



### แก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา เกมซ่อนกล (2)

ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา ของพรรคพลังประชาชน กับพรรคร่วมรัฐบาลอีกสามพรรค กลับมีลักษณะแยกกันเดิน รวมกันดี อย่างชัดเจนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แม้ต่างฝ่ายต่างเสนอ แต่ก็มียุทธศาสตร์ที่เหมือนกันจนยากจะเชื่อได้ว่าไม่มีการนัดหมายกันมาก่อน

โดยข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมที่พ้องกัน คือการเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว มาเป็นบัตรสองใบ และการเปลี่ยนสัดส่วนของ ส.ส.เขต ต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จาก 350 : 150 คน มาเป็น 400 : 100 คน เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง ซึ่งกระทบกับรัฐธรรมนูญใน ส่วนที่ 2 ของหมวด 7 หลายมาตรา และยังต้องเป็นการไปกร่างใหม่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 อีกพอสมควรด้วย มิฉะนั้น จะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามสิ่งที่แก้ไขใน รัฐธรรมนูญได้ อะไรคือเหตุผลความจำเป็น อะไรคือเกมซ่อนกลที่แฝงอยู่ในความปรารถนาเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ต้อง วิเคราะห์ กติกาใหม่เพื่อเรา กำลังกลับมาทำร้ายเรา

การออกแบบระบบการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว แล้วนำมาคำนวณ ส.ส.ที่พึงจะมี ก่อนไปคำนวณ ส.ส.บัญชี รายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ หรือที่เรียกกันให้ยุ่งยากสับสนว่า “ระบบจัดสรรปันส่วนผสม” นั้นเป็นนวัตกรรมที่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคิดค้นขึ้นมาด้วยเหตุผลว่าให้ทุกคะแนนเสียงของการเลือกตั้งมีความหมาย ไม่มีคะแนน เสียงตกน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะทุกคะแนนไม่ว่าแพ้หรือชนะจะถูกนำไปคำนวณ ส.ส.ที่พึงจะมีของพรรคนั้นๆ

ด้วยการออกแบบดังกล่าว ได้มีการจำลองสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ข้อมูลการเลือกตั้งครั้งก่อนแล้วเห็น ค่อนข้างแน่ชัดว่า ผลเสียส่วนใหญ่จะตกอยู่กับพรรคขนาดใหญ่ที่มี ส.ส.เขตในพื้นที่เข้มแข็ง เมื่อได้ ส.ส.เขตเกินกว่า จำนวน ส.ส.ที่พึงจะมี แปลว่า จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อจะกลายเป็นศูนย์ นี่คือการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทย

แต่ในวันนี้ พรรคพลังประชาชนกลับกลายเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ที่คาดการณ์ว่าในการเลือกตั้งครั้ง ต่อไป จะมีผู้ชนะการเลือกตั้งในระดับเขตได้อย่างมากมาย กติกาที่ออกแบบมาเพื่อเรา กำลังจะกลับมาทำร้ายตัวเอง ความจำเป็นที่ต้องแก้ไขกติกาเพื่อให้กลับไปมีรูปแบบการเลือกตั้งที่พรรคใหญ่มีความได้เปรียบจึงต้องเกิดขึ้น เปลี่ยน สัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อให้น้อยลง

ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดสัดส่วนจำนวน ส.ส.เขต ต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น 350 คน : 150 คน โดย ในข้อเสนอของพรรครัฐบาลทั้งหมด เห็นสมควรเปลี่ยนสัดส่วนเป็น 400 คน : 100 คน

จำนวนสัดส่วนดังกล่าว ดูคล้ายเป็นการปรับเปลี่ยนไปมาหาซ้อลงตัวไม่ได้ จากเดิมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กำหนดสัดส่วนเป็น 400 : 100 พอเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก็เปลี่ยนเป็น 400 : 80 และมาแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2554 ให้เป็น 375 : 125 พอมาถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ก็กำหนดเป็น 350 : 150 พอวันนี้ ก็จะขอเปลี่ยนมาเป็น 400 : 100 อีก



มองถึงเหตุผลการเปลี่ยนน่าจะเข้าใจได้ในเรื่องการมีจำนวน ส.ส.เขตที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เขตเลือกตั้งมีขนาดลดลง ส.ส.สามารถดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่เหตุผลที่ลึกกว่านั้นใช้ไม่ใช้ไม่ทราบ คืออาจเกรงว่าจะมีพรรคการเมือง บางพรรคได้อานิสงส์มี ส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวหรือเปลี่ยนเป็นสองใบก็ตาม และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคดังกล่าว จะมีบทบาทในสภาไม่เป็นที่ถูกใจของผู้มีอำนาจนัก

**กำหนดขั้นต่ำ เพื่อกีดกันพรรคเล็ก**

ในข้อเสนอการแก้ไขของพรรคพลังประชาชน ยังกำหนดเงื่อนไขการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 2 ประการ คือ ประการแรก พรรคที่จะส่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ ต้องมีการส่ง ส.ส.เขตไม่ต่ำกว่า 100 เขต และประการที่สอง การนำคะแนนที่ได้จากผู้ลงคะแนนเสียงมาคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะต้องมีการคำนวณขั้นต่ำร้อยละ 1 ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ

**เงื่อนไขสองประการนี้ คือเงื่อนไขตายสำหรับพรรคเล็กและพรรคจิ๋วโดยแท้**

การส่งผู้สมัครอย่างน้อยหนึ่งร้อยเขต ย่อมเป็นภาระต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กในการจัดหาผู้สมัครอย่างน้อยหนึ่งร้อยคน มีค่าสมัครเบื้องต้นคนละหนึ่งหมื่นบาท เป็นเงินอย่างน้อย 1 ล้านบาท การต้องได้คะแนนพรรคอย่างน้อย ร้อยละหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งประเทศ หากคำนวณจากผู้มีสิทธิออกเสียง 50 ล้านคน มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงร้อยละ 70 คือ 35 ล้านคน คะแนนที่คิดเป็นร้อยละหนึ่ง ที่เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำของการผ่านไปสู่การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ คือ 350,000 คะแนน

ด้วยคะแนนจำนวนนี้ หากใช้ผลการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 เป็นตัวบ่งชี้ จะมีพรรคการเมืองที่ผ่านเพียง 11 พรรคการเมือง ส่วนที่เหลืออีก 15 พรรค จะไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่รายเดียว กรณีพรรคต่างๆ ที่ได้คะแนนจากทั้งประเทศ 30,000 หรือ 40,000 คะแนน จะไม่ได้ ส.ส.พิเศษจากการคำนวณ หรือไปบูลย์ นิติตะวัน ที่เคยอยู่พรรค ประชาชนปฏิรูปที่ได้ 45,420 คะแนน ได้หลุดพ้นจากสภาวะดังกล่าวแล้วเลยเลิกเห็นประโยชน์ของการออกแบบในลักษณะเดิม

### **ทะเลเดือด ที่เขตเลือกตั้งใหม่ 50 เขต**

เขตเลือกตั้งที่เกิดขึ้นใหม่ 50 เขต จะมีสถานะเป็นทะเลเดือด (red ocean) ของการแข่งขันในการเลือกตั้ง โดยสิ่งน่าจับตามองแบบไม่กระพริบ คือการแบ่งเขตใหม่ในจังหวัดที่มีจำนวน ส.ส.เขตเพิ่มขึ้น กทม.เคยได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ในการแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ว่าเป็นการแบ่งเขตที่พลิกพิลันในบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของแกนนำพรรคที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี บางจังหวัดเอาอำเภอที่มีพื้นที่ติดกันยาวไม่กี่ร้อยเมตร เป็นป่าเขา ไม่มีถนนหนทางเชื่อม มา เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน เพียงมุ่งหวังฐานคะแนนเสียงที่เอามารวมกันแล้วได้เปรียบของผู้สมัครพรรคตน

การแบ่งเขตเลือกตั้งจึงเป็นปัจจัยหนึ่งของการชี้ขาดการแพ้ชนะในการเลือกตั้งแต่แรก การล่วงรู้ถึงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งใหม่ก่อนคู่แข่ง ย่อมหมายถึงการเตรียมตัวผู้สมัครได้พร้อมมากกว่า กทม.เองจึง ต้องวางตัวให้เหมาะสม มีความเป็นกลาง ไม่ต่อหน้าอย่าง แต่ลับหลังอย่าง แอบส่งข้อมูลให้แก่ผู้สมัครบางพรรคเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ

### **บทสรุปของความสำเร็จในการแก้ไขรายมาตรา**

ความสำเร็จในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใต้กลไกการออกแบบของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ นั้นมีความซับซ้อนพันลึกและต้องหาฉันทามติจากทุกฝ่าย ดังนั้น หากไม่เป็นประเด็นที่พิสูจน์ถึงที่สุดแล้วว่าเป็นการแก้ไขที่มุ่งประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นการแก้ไขเพียงแค่เป็นเกมกลทางการเมืองเพื่อทำให้ฝ่ายตนเป็นฝ่ายได้เปรียบ กลไกที่ออกแบบดังกล่าว จะกลายเป็นอุปสรรคให้แก่ผู้ออกแบบเอง กงเกวียนกำเกวียน โดยแน่แท้

อ้างอิง : [https://www.matichonweekly.com/column/article\\_416516](https://www.matichonweekly.com/column/article_416516)